

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

Kính thưa các vị lãnh đạo thành phố Cẩm Phả

Kính thưa các vị lãnh đạo phường Cẩm Thành

Kính thưa các ông bà cử tri!

Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới các vị đại biểu, các cử tri lời chào, lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt và lời cảm ơn chân thành nhất!

Để các cử tri nắm rõ và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên tôi xin tóm tắt ngắn gọn về bản thân như sau:

- Họ và tên: VŨ THỊ THÚY LOAN

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1989

- Quê quán: Xã Dương Hồng Thủy, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

- Thường trú: Tổ 22, Khu Đông Hải 2, phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

- Chức vụ hiện nay: Công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường UBND phường Cẩm Thành.

- Ứng cử: Đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

\* Qua theo dõi tôi nhận thấy Nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND thành phố tuy có nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là giai đoạn 2020 đến nay đối mặt với thách thức của đại dịch Covid 19 nhưng dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy cùng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc thành phố; kế thừa và phát huy thành tựu, kinh nghiệm của các khóa trước, HĐND thành phố khóa XX đã luôn đoàn kết, đổi mới; nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo dân chủ, thực chất và hiệu quả; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; đóng góp quan trọng và hiệu quả vào sự phát triển chung của thành phố, của tỉnh.

\* Được Hội nghị cử tri phường Cẩm Thành giới thiệu, được cử tri khu Đông Hải 2, phường Cẩm Đông nơi cư trú tín nhiệm cao, được Ủy ban MTTQ thành phố hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước (Cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố), cử tri và Nhân dân phường Cẩm Thành

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HDND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương tôi xin được trình bày

những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

Trước hết, Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cẩm Phả yêu thương, ông bà, cha mẹ của tôi cũng là những người con công nhân vùng than Cẩm Phả ta. Là người con vùng mỏ bất khuất kiên cường tôi luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng Cẩm Phả chúng ta và phường Cẩm Thành ngày càng giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình.

Với nhiệm vụ là một cán bộ địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tình hình an toàn xã hội an ninh trật tự được giữ vững đây là thành quả, sự chỉ đạo sáng suốt của cấp ủy, chính quyền thành phố, sự chung tay góp sức, mối gắn kết giữa cử tri phường ta và các lực lượng địa phương. Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt còn có đâu đó những hiện tượng hành vi như tình trạng vứt rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè đặc biệt là khu vực quanh bệnh viện, xây dựng tập kết vật liệu không đúng nơi quy định trong khu dân cư

*Thưa các vị đại biểu, thưa ông bà, cô bác cử tri*

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ tập trung vào những mục tiêu hành động sau:

- Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND thành phố vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, bố trí dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để qua đó am hiểu cuộc sống thực tế của cử tri, để tìm hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị và đề xuất của cử tri đối với các cấp chính quyền về những vấn đề cử tri đang quan tâm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng - đô thị & Môi trường và các lĩnh vực khác.

- Để xứng đáng là một đại biểu Hội đồng nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc hết sức mình và sắp xếp công việc thật khoa học để tham gia đầy đủ các kì họp Hội đồng nhân dân, cùng các cấp, các ngành ở địa phương bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri ý kiến. Đồng thời sẽ không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, khắc phục những mặt tồn tại của bản thân, tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lí luận chính trị cũng như những hiểu biết về xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kì mới; góp phần xây dựng thành phố Cẩm Phả, phường Cẩm Thành ngày một văn minh, sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

*Thưa quý vị đại biểu và ông bà, cô bác cử tri!*

Trên đây, là chương trình hành động của bản thân tôi, rất mong nhận được sự ủng hộ của ông bà, cô bác cử tri. Nếu được tín nhiệm tôi sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, ông bà, cô bác cử tri đã quan tâm lắng nghe, cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tổ chức buổi gặp gỡ tiếp xúc ngày hôm nay.

Một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Người viết



**Vũ Thị Thúy Loan**